



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการบดี มศว เตือนสติเด็กเอ็นท์ติด ปรับชีวิตมหา'ลัยทั้งเรียน-กิจกรรมอย่าหลงระเริง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า หลังจาการประกาศผลการสอบในระบบกลาง หรือแอดมิชชัน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านเข้าสู่ระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สอบได้ก็ไม่ควรหลงระเริงมากเกินไป และไม่ควรรสนอกอยู่กับการเลี้ยงฉลอง แต่ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเองเพื่อที่จะรับมือกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้การปรับตัวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การถูกคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นคนเก่งในระดับหนึ่ง แต่การเป็นคนเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องเป็นคนดี รู้จักเสียสละ มุ่งมั่น มีความพยายามและอย่าหลงตัวเองว่าเก่งจนลืมเรียนหนังสือ

อธิการบดีมศว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ไม่ควรตกอกตกใจหรือสร้างความเครียดให้ตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะผู้ปกครอง พ่อแม่ อย่าตื่นตระหนกหรือเครียดที่ลูกไม่ผ่านการคัดเลือก พ่อแม่ต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกเพราะมีประสบการณ์ มีวิญญู และหลายคนก็มีคุณวุฒิ ดังนั้น ต้องเข้าใจและรู้จักให้กำลังใจลูกหลาน อย่าย้ำจนเด็กต้องเครียดเพิ่มขึ้น การที่เด็กไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้หมายความว่าไม่เก่ง แต่ด้วยระบบมหาวิทยาลัยปิดมีจำนวนที่นั่งน้อยกว่าจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าเรียน จึงต้องมีการคัดเลือก

"ตอนนี้ต้องตั้งสติและหาที่เรียนซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีคุณภาพ และยังมีมหา'ลัยเปิดอย่างมหา'ลัยรามคำแหง มหา'ลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่สามารถรองรับนักเรียนได้มากมาย ขอให้ผู้เรียนตั้งใจและมีความอดทน นอกจากนี้บางคนอาจจะทำงานไปด้วยหรือเรียนไปด้วยหากต้องเรียนในมหา'ลัยเปิด หรือบางคนอาจหยุดเรียนแล้วหางานไปก่อน จากนั้นค่อยสอบใหม่ก็ได้ จะเห็นว่าการเรียนของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน มีความหลากหลายและทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้" ศ.ดร. วิรุณ กล่าว

